
รายงาน 
การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจําฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๕๘ 

ระหว่างวนัที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 

     
 

 การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Association of Secretaries General of Parliaments - 
ASGP) ประจําฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น จํานวน ๑๔๑ คน 
 โดยแบ่งเป็น 
 (๑) สมาชิกสมาคมฯ จํานวน ๑๐๖ คน จากรัฐสภา ๘๔ ประเทศ 
 (๒) สมาชิกสมทบ จาก ๓ องค์กร 
 (๓) ผู้เข้าร่วมประชุมแทนสมาชิกสมาคมฯ จํานวน ๖ คน 
 (๔) ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนอีก จํานวน ๒๖ คน 
 

 ในการประชุมครั้งนี้มี นางดอริส  คาไท  คาเทเบ  มวิงกา (Mrs. Doris  Katai  Katebe  MWINGA)  
ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย เป็นประธานและเป็นผู้ดําเนินการประชุม 
โดยมีคณะผู้แทนไทย จํานวน ๕ คน เข้าร่วมประชุม คือ 
 

 ๑. นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - สมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
 ๒. นายวีระพันธ์  มุขสมบัติ - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้แทนไทย 
 ๓. นางสาวกฤษณี  มาศรีจันทร ์ - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมาคมรฐัสภาและสมาคมเลขาธิการ-
    รัฐสภา 
    สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - เลขานุการคณะผู้แทนไทย 
 ๔. นายวรเทพ  เชื้อเจ็ดองค์ - นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
    กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
    สํานักภาษาต่างประเทศ 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนไทย 
 ๕. นายรุสดี  ขันทนิตย์ - นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
    กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
    สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนไทย 
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กําหนดการและหัวข้อการประชุม 
 

 การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจําฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๕๘ มีระยะเวลา ๔ วัน คือ ระหว่าง-
วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีกําหนดการและหัวข้อการประชุมฯ ดังนี้ 
 

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

ช่วงเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา -  การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
 

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา -  เปิดการประชุม 

 -  พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

 -  แนะนําสมาชิกใหม ่

 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “อาคารรัฐสภา : ความท้าทาย 
  และโอกาส : ข้อมูลล่าสุด” (Parliamentary buildings : challenges  
  and opportunities : an update) โดย นายอเล็กซิส  วินโตเนียก  
  (Mr. Alexis  WINTONIAK) รองเลขาธิการรัฐสภาออสเตรีย 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “ศูนย์ผู้มาเยี่ยมชมรัฐสภา
  พิพิธภัณฑ์และโรงจอดรถใต้ดินของรัฐสภาฮังการี” (The Hungarian 
  National Assembly’s Parliamentary visitors’ centre, museum 
  and underground parking garage) โดยนายจอร์จี  ซัช 
  (Mr. GyÖrgy  SUCH)  เลขาธิการรัฐสภาฮังการี 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปรายเรื่อง “การประนีประนอมระหว่าง
  การให้ประชาชนเข้ารัฐสภา กับความปลอดภัยของรัฐสภา” 
  (Reconciling the twin considerations of public access 
  to, and the security of, the National Assembly) โดย
  นายคริสตอฟ  ปาลเลซ (Mr. Christophe  PALLEZ) เลขาธิการ- 
  สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส 
 

ช่วงบ่าย 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การควบคุมของรัฐสภาต่อ
  กฎหมายอนุบัญญัติในอินเดีย” (Parliamentary control over 
  Subordinate Legislation in India) โดย นายชัมเชร์  เค  เชอรีฟ  
  (Mr. Shumsher K. SHERIFF) เลขาธิการราชยสภาอินเดีย 
 - การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การดําเนินการตามนโยบาย

รัฐสภาที่เปิดกว้างในสภาผู้แทนราษฎรบราซิล” (Implementing 
the Open Parliament Policy in the Brazilian Chamber 
of Deputies) โดย นายโรมุโล  เดอซูซ่า เมสกิต้า (Mr. Romulo 
DE SOUZA-MESQUITA) เลขาธิการรัฐสภาบราซิล 

 -  การอภิปรายทั่วไป (General Debate) เรื่อง “องค์ประกอบทาง-
  สังคมของรัฐสภา” (The social composition of Parliament) 
  ดําเนินการอภิปราย โดย นายนาจิบ  อัล  คาดี (Mr. Najib  EL 
  KHADI) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของโมร็อกโก  
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ข้อสังเกต 
 การอภิปรายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือรัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองในการทํางานของสมาชิกรัฐสภา  โดยอาศัยความชํานาญซึ่งถือว่ามีความจําเป็นของเจ้าหน้าที่
รัฐสภาในการทําหน้าที่ดําเนินการ เป้าหมายของการอภิปรายนี้เพื่อใช้วิธีการทางสังคมวิทยาเพื่อตอบคําถาม
ที่สําคัญ อันได้แก่ : อะไรคือภูมิหลังของสมาชิกรัฐสภา อะไรคืออุปสรรคและความยากที่สมาชิกต้อง
เผชิญก่อนที่จะได้รับการเลือกต้ัง อะไรคือข้อจํากัดและความกังวลสมาชิก อะไรคือคุณสมบัติเฉพาะและ
ลักษณะเฉพาะในโลกของสมาชิก  
 

   

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา -  หมดกําหนดเวลาการเสนอชื่อผู้สมัครชิงตําแหน่งกรรมการบริหาร-
  สมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
วันจันทร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

ช่วงเช้า 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา -  การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา -  การอภิปรายทั่วไป (General Debate) กับกลุ่มอภิปรายอย่าง- 
  ไม่เป็นทางการ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา” 
  (The prevention of conflicts of interest in Parliament) 
  ดําเนินการอภิปรายโดย นายเจอร์ท เจน เอ. ฮามิลตัน (Mr. Geert Jan  
  A.  HAMILTON) เลขาธิการวุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ 
 

ข้อสังเกต 
 สมาชิกรัฐสภาคือนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมาซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม น่าสังเกตว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ออกกฎหมายร่วมกัน และมี
อํานาจหน้าที่ควบคุมรัฐบาล ในบางครั้งสมาชิกรัฐสภามีผลประโยชน์จากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการเงิน ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างความเช่ือมั่นว่าจะไม่มีอิทธิพลอื่นใดที่ไม่เหมาะสมเข้ามามีผลต่อ
การดําเนินงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาในฐานะสมาชิกรัฐสภา รัฐสภาหลายแห่งมีกฎ
ข้อบังคับในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เเละในบางครั้งเลขาธิการรัฐสภาจะได้รับการร้องขอเพื่อให้
คําแนะนําในประเด็นดังกล่าว : 
ข้อสังเกตในทางปฏิบัติ 
ภายหลังการเปิดการนําเสนอรายงาน โดยนายฮามิลตัน (Mr. HAMILTON) ที่ประชุมฯ จะแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ ในระเบียบวาระแรก แต่ละกลุ่มจะเลือกผู้เสนอรายงาน และแต่ละกลุ่มมีเวลา
จนถึง ๑๒.๓๐ นาฬิกา ในการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวข้อในการอภิปราย ดังนี้ 
กลุ่ม A (ใช้ภาษาอาหรับในการอภิปราย) มีการกําหนดข้อจํากัดอย่างเป็นทางการหรือไม่ สําหรับสมาชิก
รัฐสภาที่จะรักษาหรือรับตําแหน่งหน้าที่อื่นใดเพิ่มเติมโดยมีค่าตอบแทน ถ้าไม่มี มีกฎข้อบังคับอย่างไรที่
จะให้สมาชิกรัฐสภาแยกผลประโยชน์ส่วนบุคคลออกจากการทํางานในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้ 
กลุ่ม B (ใช้ภาษาสเปนในการอภิปราย) มีหรือควรจะมีการห้ามหรือจํากัดผลประโยชน์ทางการเงินของ
สมาชิกรัฐสภาที่อาจจะถือครอง มีการให้สมาชิกรัฐสภามีพันธะผูกพันที่จะต้องชี้แจงเกี่ยวกับตําแหน่งต่าง ๆ  
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ และรายได้จากภายนอกที่พวกเขาได้รับหรือไม่ 
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กลุ่ม C (ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการอภิปราย) มีขอบเขตแค่ไหนที่สมาชิกรัฐสภาควรที่จะรับของขวัญ รวมถึง
คําเชิญในการเดินทางไปต่างประเทศ และรัฐสภาได้จัดเก็บการลงทะเบียน (แจ้งต่อสาธารณะ) เกี่ยวกับ
รายการของขวัญที่ได้รับและการเดินทางที่ออกค่าใช้จ่ายโดยบุคคลที่สามหรือไม่ มีการลงโทษสําหรับ
การละเมิดกฎในเรื่องนี้ และใครทําหน้าที่นํากฎนี้ไปบังคับใช้ 
กลุ่ม D (ใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย กลุ่ม ๑) มีหรือควรมีการจํากัดสิทธิของการเป็นโฆษกของรัฐสภา
ในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของสมาชิกรัฐสภาทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ มีกฎและ
กลไกใดที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน 
กลุ่ม E (ใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย กลุ่ม ๒) มีบทบัญญัติหรือมาตราที่ไม่เป็นทางการที่ห้ามสมาชิก
รัฐสภาจากการมีส่วนในการลงคะแนนในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของพวกเขาหรือไม่ 
ถ้ามี ใครคือผู้ตัดสินหากสมาชิกรัฐสภาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นไม่อาสาที่จะงดออกเสียง 
 

 

ช่วงบ่าย 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา -  การเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
 -  การอภิปรายทั่วไป (ต่อ) (General Debate) เรื่อง “การป้องกัน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา” (The prevention of conflicts 
  of interest in Parliament) ที่ประชุมจะรับฟังการนําเสนอ
  ของผู้เสนอระบบงานจากทั้ง ๕ กลุ่ม ตามลําดับ ในภาษาอังกฤษ
  หรือในภาษาฝรั่งเศส การอภิปรายทั่วไป (General Debate) 
  จะดําเนินโดยอาศัยหลักการสําคัญจากการจัดทํารายงาน 
  โดยผู้ดําเนินการอภิปรายจะทําหน้าที่สรุปการอภิปราย 
 

หัวข้อ : ข้อมูลล่าสุดจากรัฐสภาทั่วโลก 
 

 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “รัฐสภาตุรกี : รัฐสภาที่ 
  ปราศจากอุปสรรค” (The Turkish Parliament : a Parliament 
  without obstacles) โดย นายอิรฟาน  เนซิโรกลู (Írfan  NEZíROĞLU)  
  เลขาธิการรัฐสภาตุรกี 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการ-
  วางแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ” (Parliament’s role in  
  strategic planning at a national level) โดย นางสาวมาเรีย   
  อลาโจ (Maria   ALAJÔE) เลขาธิการรัฐสภาเอสโตเนีย 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การสื่อสารในรัฐสภา : 
  เครื่องมือและสิ่งท้าทาย” (Communication in Parliaments : 
  tools and challenges) โดย นายโจเซ่  มานุเอล  อาราวโจ  
  (Mr. Jose’ Manuel  ARAÚJO) รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส 
 

วันอังคารที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

ช่วงเช้า 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา -  การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
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เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา หัวข้อ : ด้านกฎหมาย 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “พัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสิทธิ
  ในการแปลญัตติในวุฒิสภาสเปน” (The latest developments 
  on the right to amend to have taken place in the Spanish  
  Senate) โดย นายมานูเอล  กาเบโร (Mr. Manuel  CAVERO) 
  เลขาธิการวุฒิสภาสเปน 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “ระบบใหม่ของระเบียบวิธี
  การพิจารณาในวาระที่สองของสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม” 
  (The new system of second reading in the Chamber of 
  Representatives in Belgium) โดย นายมาร์ก แวน เดอร์ ฮัลสต์  
  (Mr. Marc VAN DER  HULST) รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร- 
  เบลเยียม 
 -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภาจาก

ภายใน” (Reforming Parliament from within) โดย นางโคเลต 
ลาเบรก-รีล (Mrs Colette LABRECQUE-RIEL) รักษาการรอง-
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา  

 

ช่วงบ่าย 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา -  การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงิน 
  ชดเชยแก่สมาชิกรัฐสภาสวีเดน” (Legislation on financial 
  compensation for members of the Swedish Parliament) โดย  
  นายแคลส์  มาร์เต็นซ์สัน (Mr. Claes  MÅRTENSSON) รองเลขาธิการ- 
  รัฐสภาสวีเดน 
 -  การอภิปรายทั่วไป (General Debate) เรื่อง “ผลกระทบจาก 
  การเลือกต้ังทางตรงของตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ” 
  (The impact of direct election of committee chairs) 
  ดําเนินการอภิปราย โดย นายแอนดรูว์  เคนนอน (Mr. Andrew   
  KENNON) เลขานุการคณะกรรมาธิการสภาสามัญแห่งสหราชอาณาจักร 
 

ข้อสังเกต 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สภาสามัญแห่งสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนระบบจากการเลือกตําแหน่งประธาน-
คณะกรรมาธิการที่เคยเลือกภายในของแต่ละคณะมาเป็นระบบที่เลือกโดยสภาทั้งหมด ก่อนที่สมาชิก
กรรมาธิการจะได้รับการแต่งต้ัง 
ทําให้เกิดความแตกต่างในการทํางานของคณะกรรมาธิการอย่างไร ถ้าประธานได้รับเลือกโดย
คณะกรรมาธิการเอง หรือโดยวิธีการอื่น? 
ทําให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการอย่างไร โดยเฉพาะต่อประชาชนหรือ
คณะกรรมาธิการทั้งคณะ 
ในกรณีที่ประธานได้รับเลือกโดยสภาทั้งหมด จะมีการแข่งขันมากน้อยเพียงใดในตําแหน่งดังกล่าว? 
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วันพุธที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

ช่วงเช้า 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา -  การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
 - การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการ-

ติดตามการพัฒนาของรัฐ” (The Role of Parliament in a 
Developmental State) โดย นายเกงซี  เอ็มกิดลานา (Mr Gengezi 
MGIDLANA) เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา -  การอภิปราย เรื่อง “พัฒนาการล่าสุดในสหภาพรัฐสภา” 
 -  ข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารงานและการเงินของสมาคมฯ 
 -  การพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุม
  สมาคมฯ ครั้งถัดไป (กรุงลูซากา) สาธารณรัฐแซมเบีย ระหว่างวันที่  
  ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙) 
  

ช่วงบ่าย 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา -  การประชุมร่วม IPU – ASGP หัวข้อ “อํานาจของรัฐสภาในการ-

  ควบคุมรัฐบาลให้ช้ีแจง : ความเป็นจริงและแง่มุมทัศนะ”  
  (Parliament’s power to hold government to account : 
  realities and perspectives)  

 
สมาชิกใหมข่องสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 

ในการประชุม ASGP ครั้งนี้ นางดอริส คาไท คาเทเบ มวิงกา (Doris Katai Katebe MWINGA) 
ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย ประธานการประชุมฯ ได้กล่าว
แนะนําและกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมเลขาธิการรัฐสภาจํานวน ๒๙ คน คือ 

 

๑. นายโจเซฟ  ฮิโนโจซา (Josep  HINOJOSA) 
 เลขาธิการรัฐสภาราชรัฐอันดอร์รา 
๒. นายริชาร์ด  พาย (Richard  PYE) 
 รองเลขาธิการวุฒิสภาออสเตรเลีย 
 แทน นางคารอล  มลิล ์(Carol  MILLS) 
๓. นายโรมูโล  เด  ซซู่า  เมสกิต้า (Romulo DE  SOUSA-MESQUITA) 
 เลขาธิการรัฐสภาบราซิล 
 แทน นายเซอร์จิโอ  คอนเทราส  ดิ  อัลเมด้า (Sergio  CONTREIRAS  DE  ALMEIDA) 
๔. นายดารา  ซรนุ (Dara  SRUN) 
 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรกัมพูชา 
๕. นายชาร์ล  โรเบิร์ต (Charles  Robert) 
 เลขาธิการวุฒิสภาแคนาดา  
 แทน นายแกรี ่ โอไบรอัน (Gary  O’BRIEN) 
๖. นายฌอน  เอน็กุวูลู โคจิ (Jean  NGUVULU  KHOJI) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
 แทน นายโมดริคเป้ ปาทริช  มาดูบอเล่ย์ (Modrikpe Patrice  MADJUBOLE) 



- ๗ - 
 

๗. นางลิดิย่า  บาการิช (Lidija  BAGARIC) 
 เลขาธิการรัฐสภาโครเอเชีย 
๘. นายจอร์จ  คลมีัน (George  KLEEMANN) 
 รองเลขาธิการสภาสหพันธ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
๙. นายคอนสแตนตินยอส อาทานาซวู (Konstantinos  ATHANASIOU) 
 เลขาธิการรัฐสภากรีซ 
 แทน นายอาทานาสซิออส  ปาไปออนนู (Athanassios  PAPAIOANNOU) 
๑๐. นาย ซินิซ่า  แสตนโควิช (Siniša  STANKOVIĆ) 
 เลขาธิการรัฐสภามอนเตเนโกร 
๑๑. นางเอมิเลีย เอ็นดิเนเลา เอ็มคุซา (Emilia Ndinelao  MKUSA) 
 เลขาธิการรัฐสภานามิเบีย 
 แทน นางปันดูเลนี่  ชิมุตวิเคนี่ (Panduleni  SHIMUTWIKENI) 
๑๒. นางเรนาตา  วอสส (Renata VOSS) 
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ 
 แทน นางฌัคคลีีน  บิชเชล-เวอร์มายเย็น (Jacqueline  Biesheuvel-Vermeijen) 
๑๓. นายเดวิด มาร์ติน  วิลสัน (David Martin  WILSON) 
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด ์
 แทน นางแมรี่  ฮาริส (Mary  HARRIS) 
๑๔. นายฮาเวียร์ อาดอลโฟ แองเคล อิลมาน (Javier  Adolfo  ANGELES  ILLMANN) 
 รองเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเปร ู
๑๕. นายฮิวโก้ เฟอร์นันโด โรวิร่า ซากาล (Hugo  Fernando  ROVIRA  ZAGAL) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเปรู 
๑๖. นายลอน  วาร์กาวว์ (Ion  VARGAU) 
 เลขาธิการวุฒิสภาโรมาเนีย 
๑๗. นางครสิติน่า  โยเนสคู (Cristina  IONESCU) 
 รองเลขาธิการวุฒิสภาโรมาเนีย 
 แทน นายคอนสแตนติน แดน วาซลิอู (Constantin  DAN  VASILIU) 
๑๘. นางเชลดา  คอมเมตแตนท ์(Shelda  COMMETTANT) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเซเชลส 
 แทน นางอาซาเรล โยลินดา  เออร์เสสต้า (Azarel  Jolinda  ERNESTA) 
๑๙. นายมูฮัมมัด  ยะกู๊บ (Mohammed YAGOUB) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐซูดาน 
 แทน นายนาอมี อาล ี กรากานดี (Naiem  Ali  GRAGANDI) 
๒๐. นางอากั๊ท  แรมดาส (Agatha  RAMDASS) 
 รองเลขาธิการรัฐสภาซูรินาม 
๒๑. นางวรารัตน์  อติแพทย์ (Wararat  ATIBAEDYA) 
 เลขาธิการวุฒิสภา 
 แทนนางนรรัตน์  พิมเสน (Norarut  PIMSEN) 
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๒๒. นางละออ  ภูธรใจ (La-Or  PUTORNJAI) 
 รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 แทน นายสมศักด์ิ  มนญุปิจ ุ(Somsak  MANUNPICHU) 
๒๓. นายเฮเบิร์ต  ปากวส  (Hebert  PAGUAS) 
 รองเลขาธิการวุฒิสภาอุรุกวัย 
๒๔. นายบูบาการ์  ทีโนโก (Boubacar  TIENOGO) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐไนเจอร์ 
 แทน นายอีสซา  คังกา (Mr. Issa  KANGA) 
๒๕. นายฟาเดมบา มาดาโกเม่ วากุเอน่า (Fademba  Madakome  WAGUENA) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐโตโก 
๒๖. นายวิลเลี่ยม  บีฟอรัค (William  BEFOUROUACK) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐมาดากัสการ์ 
 แทนนายเคลวนิ  แรนเดรียมาฮาฟานยารี่ (Calvin  RANDRIAMAHAFANJARY) 
๒๗. นายซานเก  ดูบา (Sangay  DUBA) 
 เลขาธิการรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน 
 แทน นายคินซงั วังดิ (Kinzang  WANGDI) 
๒๘. นายอาลาลลา ยูนิส ซาอิด โลโร (Alalla  Younis  Said  LORO) 
 เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
 แทน นายโอตอม ราโก อะยัค (Othom  RAGO  AJAK) 

 

สมาชิกสมทบ 
 ๑. นายจอน  อะซูม่า (John  AZUMAH) 
  เลขาธิการรัฐสภาอีโควาส 

 แทน นายชีค อับดุลกาเดร ดานโซโก (Cheick  Abdelkader  DANSOKO) 
 

สาระสาํคญัของผลการประชุม 
 

ก) การอภิปรายทัว่ไป (General Debates) 
 

 ๑) การอภิปรายทั่วไป เรื่อง “องค์ประกอบทางสังคมของรัฐสภา” (The social composition of 
Parliament)  
 

  นายเซอร์จี้ มาร์ตินอฟ (Sergey MARTYNOV) เลขาธิการสภาสหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวว่า 
มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการดําเนินงานของรัฐสภาทั้งในด้านการร่างกฎหมาย การจัดต้ังสภา และหนึ่ง
ในนั้นคือ องค์ประกอบทางสังคมของรัฐสภา คือมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างมากที่จะสื่อถึงความพร้อมและ
ศักยภาพของสมาชิกรัฐสภา ในการตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ทั้งนี้มีกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายใน
รัฐสภาและองค์กรต่าง ๆ ที่ ถือเป็นตัวแทน รวมถึงในบริบททางด้านสังคมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้าน เพศ อายุ 
การศึกษา ตัวแทนของกลุ่มพรรค ตัวแทนภูมิภาค และกลุ่มสาธารณะ 
 

  อนึ่ง สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นตัวแทนจากกลุ่มพรรคการเมืองต่าง ๆ อย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้มี
การจัดต้ังกลุ่มหรือสมาคมพรรคในสภาแต่อย่างใด 
 

  ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาคือ เป็นตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของเขตเลือกต้ังใน
รัสเซีย ดังนั้น สภาสหพันธรัฐจะต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ปลอดจากเขตอํานาจที่เอนเอียงทางการเมือง 
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สถานภาพของสมาชิกรัฐสภาได้ถูกบังคับให้เป็นผู้ที่แสดงออกเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า
ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง 
 

  ล่าสุด สภาแห่งสหพันธรัฐ มีวุฒิสมาชิก ๑๗๐ คน โดย ๒ คน มาจากแต่ละเขตเลือกต้ัง ๘๕ 
เขต และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ อนึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา อายุมากกว่า ๖๐ ปี 
ส่วนสมาชิกทีเหลืออายุอยู่ระหวา่ง ๕๐ – ๕๙ ปี ประมาณร้อยละ ๒๐ อยู่ในช่วงอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี ส่วนอายุตํ่า
กว่า ๔๐ ปี มีประมาณ ร้อยละ ๕ (สมาชิกรัฐสภาที่อายุน้อยที่สุดคือ ๓๓ ปี)  
 

  นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ จบจากมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขา โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิศวกรรม (วุฒิสมาชิก ๔๑ คน สําเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ และ ๓๗ คน  
จบจากเศรษฐศาสตร์) นอกจากนี้ยังมีด้านการศึกษา อาทิการสอน สุขภาพ เกษตรกรรม วัฒนธรรมและศิลปศาสตร์  
ที่น่าสนใจคือ ๒๕ คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ (สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
๖๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของสมาชิกทั้งหมด) 
 

  การนําเสนอมุ่งไปที่ประสบการณ์การบรหิารที่หลากหลายของสมาชิกรัฐสภา เพื่อให้เป็นตัวแทน
ของภูมิภาค ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะได้รับเลือกต้ังนั้น วุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ได้เคยดํารงตําแหน่งในระดับสูงในเขต-
เลือกต้ังและในองค์กรภาครัฐ นอกจากนี้ ร้อยละ ๙ ของสมาชิกรัฐสภาเคยทํางานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจมาก่อน 
 

  อนึ่ง จํานวนวุฒิสมาชิกหญิงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเพียงร้อยละ ๓ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๗ (๒๙ คน) และที่สําคัญ คือ ผู้แทนด้านต่างประเทศ
ของรัฐสภา คือ นางวาเลนตินา  แมทเวียนโก (Valentina I. Matvienko) ซึ่งถือว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องในรัสเซีย 
 

  โดยสรุป องค์ประกอบต่าง ๆ นั้นมีผลต่อความสําเร็จและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ 
สตรียังมีบทบาทในการป้องกันปัญหาสังคม ปกป้องสิทธิเด็ก และสนับสนุนครอบครัว และยังมีส่วนร่วมใน
ประเด็นด้านความมั่นคงของประเทศด้วย 
 
  ๒ ) การอภิปรายทั่วไป เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา” (The prevention 
of conflicts of interest in Parliament)  
 

  นางอีวา โพลโคสกา (Ewa POLKOWSKA) เลขาธิการวุฒิสภาโปแลนด์ ได้นําเสนอใน
ประเด็นถึงการเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะอยู่ภายใต้หัวข้อการอภิปรายหรือการ-
โหวตในรัฐสภา เนื่องจากตามกฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓๔) 
วุฒิสภาสมาชิกจะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๐๗ และ ๑๐๘) ห้ามมิให้วุฒิสมาชิกเข้าไปมีกิจกรรมดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ-
ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐ หากมีการละเมิดจะถูกตรวจสอบความโปร่งใสก่อนส่งไปยังอัยการ
ของรัฐ นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุให้สมาชิกวุฒิสภาต้องแจ้งแก่ประธานวุฒิสภาในกรณีที่จะดําเนินการหรือ
เข้าไปมีส่วนในการดําเนินงานด้านอื่นเพิ่มเติม แก่ประธานวุฒิสภาเนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาจะต้องไม่เข้าไป
ดําเนินการอื่นใดเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นการบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือในการบริหารดําเนินการ (มาตรา ๓๓) 
 

   อนึ่ง ระบบกฎหมายของโปแลนด์ วุฒิสมาชิกไม่มีข้อพันธะที่ต้องรายงานเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อนที่จะมีการอภิปราย การโหวตลงคะแนนหรือการแต่งต้ังประธานกรรมาธิการในช่วงการอภิปราย
ของคณะกรรมาธิการในร่างกฎหมายหรือในเรื่องงานอื่นใดของรัฐสภา 
 

   ทั้งนี้ วุฒิสมาชิกมีพันธะที่ต้องแสดงสถานะทางการเงินและประกาศบัญชีทรัพย์สินต่อนาย-
ทะเบียนพิเศษ (รวมทั้งทรัพย์สินคู่สมรส) ที่ต้องแสดงจนกระทั่งถึงวันสาบานตนเข้ารับตําแหน่งโดยจะแสดง 
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ก่อนวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี และในวันสิ้นสุดลงของการดํารงตําแหน่ง (รวมทั้งคู่สมรสจะต้องแสดงทรัพย์สิน
ผลประโยชน์อ่ืนใดภายใน ๓๐ วัน) ส่วนใครไม่ได้แสดงก็จะไม่มีสิทธิรับเงินเดือน และหากผู้ใดปกปิดหรือแจ้ง
ข้อมูลเท็จก็จะถูกดําเนินคดีอาญา ทั้งนี้ สําเนาบัญชีการแสดงทรัพย์สินจะมีสําเนา ๒ ชุด แยกเก็บไว้ที่สํานัก-
ประธานวุฒิสภาและสํานักกิจการด้านวุฒิสภา 
 

   ส่วนการตรวจสอบนั้นจะมีคณะกรรมาธิการตามกฎระเบียบ จริยธรรม และกิจการของ
วุฒิสภาเป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งตรวจพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหา ส่วนข้อมูลดังกล่าวจะมีสํานักด้าน-
การจัดเก็บภาษีอากรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้านี้กับสําเนาที่เก็บไว้และ
พิจารณาควบคู่กับการจ่ายภาษีประจําปี (และเสนอต่อสภา) และสํานักงานกลางต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (The 
Central Anti-corruption office) จะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานการเงินพร้อมทั้ง
นําเสนอบนเว็บไซต์วุฒิสภา 
 

  นายเซอร์จี้ มาร์ตินอฟ (Sergey MARTYNOV) เลขาธิการสภาสหพันธรัฐรัสเซีย อภิปราย
ว่า รัฐสภาคือศูนย์การทางการเมืองในการพิจารณาตัดสินใจถึงผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ซึ่งต้องมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ตามระบอบประชาธิปไตย กระนั้นก็เป็นสาเหตุให้การเสื่อมชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยอาจจะ
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาและอาจกลายเป็นเครื่องบั่นทอนความชอบธรรมแห่ง
อํานาจรัฐและสร้างทัศนคติในแง่ลบต่อกฎหมายที่ได้รับการรับรอง  
 

  หากจะกล่าวถึงประเด็นทางด้านการเงินแล้วอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมภายนอกของสมาชิก-
รัฐสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีจํากัด ซึ่งพวกเขาห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบการหรือกิจกรรมที่ต้อง
จ่ายเงินต่าง ๆ ยกเว้นการสอน งานวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมอื่น ๆ  
 

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาได้รับรองกฎหมายให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกรัฐสภาจะต้องยื่นผลประโยชน์
รายจ่ายและแจ้งทรัพย์สิน และเมื่อดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาก็ต้องยื่นแสดงรายรับ ทรัพย์สิน และหนี้สินต่อ
คณะกรรมการสภาแห่งสหพันธรัฐในการตรวจสอบและข้อมูลนั้นจะถูกนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แก่สาธารณชน 
ดังนั้น ประชาชนก็จะเห็นการแสดงที่มาแห่งรายได้ของสมาชิกวุฒิสภา 
 

  หากเกิดกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น ก็จะต้องตัดสินใจให้สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นต้องยุติ
สถานภาพความเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยอาศัยการโหวตจากเสียงส่วนใหญ่ของสภาที่มีอยู่ (Council of the 
Federation) และเสนอไปยังสํานักงานอัยการของสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อตัดสินความคุ้มครองของสมาชิกภาพ
และเสนอความเห็นหากมีข้อสงสัย อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังให้โอกาสแก่สมาชิกรัฐสภาในการพิสูจน์ความ-
บริสุทธ์ิโดยการยื่นอุทธรณ์ที่ศาลสูง เนื่องจากบ่อยครั้งสถานภาพทางการเมืองมักจะถูกนําไปใช้ในการใส่ความ-
และทําให้เสื่อมเสียช่ือเสียง 
 

 ๓) การอภิปรายทั่วไป เรื่อง “ผลกระทบจากการเลือกตั้งโดยตรงของประธานคณะ-
กรรมาธิการ” (The impact of direct election of committee chairs)  
 

  นายแอนดรูว์ เคนนอน (Andrew KENNON) เลขาธิการรัฐสภาสามัญแห่งสหราชอาณาจักร 
อภิปรายประสบการณ์ในส่วนของสหราชอาณาจักรว่า ในปี ๒๕๕๓ สภาสามัญได้เปลี่ยนระบบการเลือกต้ัง
ประธานคณะกรรมาธิการจากการเลือกต้ังกันเองของแต่ละคณะไปเป็นการเลือกโดยสภาทั้งหมด (whole 
house) เป็นผู้เลือก (ก่อนที่จะมีการแต่งต้ังกรรมาธิการในคณะ) 
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  ก่อนหน้าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประธานกรรมาธิการส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกโดยตัวคณะ-
กรรมาธิการเป็นผู้เลือกกันเองและบ่อยครั้งผู้ได้รับการคัดเลือกมักจะเป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นที่เข้าใจว่า
วิปของพรรคการเมืองจะมีเก้าอ้ีในแต่ละคณะกรรมาธิการไว้แล้วและบ่อยครั้งจะมีการระบุตัวบุคคลไว้ล่วงหน้า
แต่ไม่โดดเด่นในสภา  
 

  อย่างไรก็ตามระบบได้เปลี่ยนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการประเมินถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประธานกรรมาธิการและสภาทั้งหมดโดยเฉพาะกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานให้แก่กรรมาธิการท้ังหมดหรือ
มุ่งทํางานเฉพาะกับประธานกรรมาธิการ 
 

  ปัจจุบันประธานกรรมาธิการทุกคณะจะได้รับเลือกโดยสภาทั้งหมดเป็นผู้เลือก ส่วนข้อตกลง
ระหว่างพรรคการเมืองจะเหลือเพียงวิธีการส่งผู้ลงสมัครชิงตําแหน่ง แต่พรรคการเมืองสมาชิกทุกพรรค ทุกฝ่าย
ในสภาทั้งหมดจะเป็นผู้โหวต ซึ่งผู้สมัครจะต้องหาเสียงเพื่อสนับสนุนเขาทั้งฝ่ายตนและจากพรรคการเมือง 
ฝ่ายตรงกันข้ามด้วย 
 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พรรคการเมืองแต่ละพรรคเห็นพ้องกันโดยประธาน ๑๔ ตําแหน่งเป็นของ
ฝ่ายรัฐบาล ๑๑ ตําแหน่งเป็นของฝ่ายค้าน (๒ ใน ๓ เป็นของพรรคขนาดใหญ่ที่สุด) ๑๕ ใน ๒๗ ตําแหน่งมีการ-
แข่งขันกันและใน ๔ คณะกรรมาธิการมีผู้สมัครมากถึง ๕ คน เป็นต้น ครั้นที่มีการเลือกต้ังประธานกรรมาธิการ 
ถือเป็นวิธีการที่เริ่มวางแผนการทํางานของคณะกรรมาธิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการก่อนที่
กรรมาธิการจะได้รับแต่งต้ัง ทั้งนี้การเลือกต้ังโดยตรงจะมีการแสดงคุณสมบัติประวัติต่อสภาและต่อสื่อมวลชน 
(อาจมีกรณีที่กรรมาธิการในคณะได้รับคําปรึกษาค่อนข้างน้อยในเรื่องวาระของกรรมาธิการ ในบางครั้ง
กรรมาธิการรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ประจําคณะฯ มุ่งไปที่ประธานมากกว่ากรรมาธิการทั้งหมด) 
 

  อนึ่งอาจมีข้อคําถามที่ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่กับประธานกรรมาธิการท่ีได้รับเลือกใน
คณะกรรมาธิการกันเองหรือโดยวิธีอ่ืน และมีผลกระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ประจําคณะที่จะเน้นไปที่
ประธานหรือกรรมาธิการทั้งหมด และกรณีที่เลือกโดยสภาทั้งหมด จะมีการแข่งขันในตําแหน่งมากน้อยเพียงใด 
 

  นายเซอร์จี้ มาร์ตินอฟ (Sergey MARTYNOV) เลขาธิการสภาสหพันธรัฐรัสเซีย อภิปราย
ประสบการณ์ในส่วนของสหพันธรัฐรัสเซียว่า ตามกฎข้อบังคับแห่งสภาสหพันธรัฐรัสเซีย ประธาน-
คณะกรรมาธิการ รองประธานฯ คณะกรรมาธิการจะได้รับเลือกในที่ประชุมคณะกรรมาธิการโดยการ-
ลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการที่คงอยู่ อย่างไรก็ตามมีความเช่ือที่ว่าการเลือกต้ัง
โดยตรงของประธานฯ และรองประธานฯ นั้น ถือว่ามีความชอบธรรม เพราะถ้ามีการเลือกต้ังหรือแต่งต้ัง
ทางอ้อม อาจจะมีผลให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังต้องขึ้นอยู่กับบุคคลท่ีแต่งต้ัง โดยการเลือกต้ังจะช่วยให้มีความ-
รับผิดชอบต่อกันระหว่างประธานกับกรรมาธิการและทําให้เกิดความร่วมมือกันของผู้สมัครกับกรรมาธิการ
ทั้งหมด โดยประธานกรรมาธิการไม่เพียงได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเท่านั้น 
แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด โดยการเลือกต้ังจะมีบัญชีเดี่ยวและเป็นการโหวตแบบ
ลงคะแนนลับอาจใช้ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย (open vote) 
 

  อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการลดจํานวนคณะกรรมาธิการลงเหลือ ๑๐ คณะ อาจ
กล่าวได้ว่าขั้นตอนการเลือกประธานฯ และรองฯ มีผลต่อการทํางานโดยรวมเนื่องจากมีการแข่งขันกันทั้งด้าน-
ศักยภาพและประสบการณ์ของผู้สมัคร และยังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างประธานฯ กับกรรมาธิการในคณะ 
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ข)  การนําเสนอประเด็นอภิปราย (Communications) 
 

 ๑) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “อาคารรัฐสภา ความท้าทายและโอกาส : ข้อมูลล่าสุด” 
(Parliamentary buildings : challenges and opportunities : an update) โดยนายอเล็กซิส  
วินโตเนียก (Alexis WINTONIAK) รองเลขาธิการรัฐสภาออสเตรีย  
 

  อาคารรัฐสภาในโลกนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือภูมิภาค โดยลักษณะโครงสร้าง
อาคารรัฐสภาออสเตรียมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกรีกยุคคลาสสิก และเอเลนนีสติก ต้ังอยู่ในเมืองเก่า
เช่นเดียวกับศาลาว่าการในกรุงเวียนนา โรงมหรสพและโรงละครโอเปร่า ซึ่งนักสถาปัตยกรรมได้รังสรรค์ให้
สร้างรูปป้ันที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคั่งของระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งรูปป้ันที่เป็นสัญลักษณ์ของการ-
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  ความจําเป็นในการปฏิสังขรณ์ 
  - เพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงปลอดภัย 
  - เหมาะแก่การอพยพในเหตุกรณีฉุกเฉิน 
  - ลดการใช้พลังงาน 
  - สร้างสํานักงานให้มีความทันสมัย เป็นต้น 
  

  อนึ่งในช่วงการปรับปรุงอาคารจะมีการย้ายที่พํานักของเจ้าหน้าที่ไปยังบริเวณใกล้เคียงเป็น
การช่ัวคราว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จกลางปี ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ ๓๕๒.๒ ล้านยูโร และค่าใช้จ่ายใน
การย้ายประมาณ ๕๑.๔ ล้านยูโร 
 

 ๒) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “ศูนย์ผู้มาเยี่ยมชมรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ และโรงจอดรถใต้ดิน
ของรัฐสภาฮังการี” (The Hungarian National Assembly’s parliamentary visitors’ centre, museum 
and underground parking garage) โดยนายจอร์จี ซัช (György SUCH) เลขาธิการรัฐสภาฮังการี  
  

 อาคารรัฐสภาในกรุงบูดาเปสต์ ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําดานูปมีความสูง ๙๖ เมตร (ถือเป็นอาคารที่
สูงที่สุด ในกรุงบูดาเปสต์) กว้าง ๑๒๓ เมตร ความยาว ๒๖๘ เมตร และถือเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 
 

  นับเป็นอาคารที่มีความสําคัญยิ่ง กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางอํานาจนิติบัญญัติแห่งชาติ เคยเป็น
สถานที่เก่าแก่หรือด้ังเดิมของราชวงศ์ฮังการี เป็นสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจํานวนมากถึง ๖๐๐ คน ใน
ปัจจุบันเป็นที่ต้ังของสํานักงานนายกรัฐมนตรี ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มาเยือนกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คนต่อปี 
  

  โดยในปี ๒๕๕๔ ได้มีการก่อสร้างโรงจอดรถใต้ดิน ศูนย์ผู้มาเยี่ยมชมรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ และ
ปรับปรุงอาคารและโครงสร้างริมฝั่งแม่น้ําดานูป ทั้งนี้ เพื่อให้บริเวณทางเข้าจัตุรัสมีทิวทัศน์ที่สวยงาม (โดยแต่เดิม
มีลานจอดรถขนาดใหญ่ภายนอกอาคารรัฐสภา) และจัดสร้างเลนส์ป่ันจักรยานและทางม้าลาย นอกจากนี้ก็จัด
ศูนย์บริการอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จัดสถานที่ขายสินค้าลดราคา ในบริเวณโดยรอบจัตุรัส และ
ออกแบบโครงสร้างป้องกันน้ําท่วม มีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว สร้างพุ่มไม้ และปลูกต้นไม้บริเวณอาคาร ควบคู่กับ
การจัดร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน และสร้างที่จอดรถใต้ดินกว่า 
๖๐๐ คัน มีการจัดบริการรถราง โดยรอบจัตุรัส เพื่อสร้างบรรยากาศโดยรอบส่วนบริเวณด้านหน้าอาคารก็ได้จัดให้
มีกระแสน้ําหล่อเลี้ยงบริเวณพื้นด้านหน้าเพื่อสะท้อนแสงอาคารให้สวยงามและยังป้องกันยานพาหนะที่จะเข้า
ไปยังจตุรัส ควบคู่กับประดับเสาธงที่สูงถึง ๓๓ เมตร และที่สําคัญโรงจอดรถใต้ดินมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกัน
น้ําท่วมและสร้างความแข็งแรงให้ผนังด้านล่างกันน้ําท่วมได้และยังมีท่อระบายป้องกันน้ําท่วมด้วย 
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  ๓) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การประนีประนอมระหว่างการให้ประชาชนเข้า
รัฐสภา กับความปลอดภัยของรัฐสภา” (Reconciling the twin considerations of public access to, 
and the security of, the National Assembly) โดยนายคริสตอฟ  ปาลเลซ (Mr. Christophe  
PALLEZ) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส 
 

  เหตุผลหลัก ๆ ในการเปิดกว้างให้สาธารณชนเข้ามาในรัฐสภาฝรั่งเศส โดยถือเป็นพันธะ
ทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองสาธารณชนให้ตระหนักถึงการทํางานของรัฐสภา โดยได้มีการ-
ถ่ายทอดสดการอภิปรายในสมัยประชุมเต็มสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ และการให้มีผู้เข้าชมห้องประชุม
การอภิปราย (ห้องคณะกรรมาธิการไม่ได้เปิดรับรองแก่สาธารณชน เนื่องจากกฎข้อบังคับไม่ได้อนุญาตให้มีผู้-
เข้าชมสังเกตการณ์ ยกเว้นสื่อมวลชน) 
  

  นับเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นในการทํางานของรัฐสภา ที่ให้สมาชิกรัฐสภาได้พบปะ
ตัวแทน ภาคประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงให้แก่พวกเขา ซึ่งในการเข้าชม
สังเกตการณ์การประชุมสภา (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้เข้าชมกว่า ๘,๐๐๐ คน) จะต้องได้รับบัตรอนุญาตจากสมาชิก-
รัฐสภา ประชาชนที่เข้ามาในรัฐสภาเพื่อเข้าประชุมต้องมาตามนัดหมาย จะต้องรายงานที่โต๊ะทางเข้าอาคารเพื่อทํา
การตรวจสอบ 
 

  นอกจากนี้ มีการจัดทัวร์นําชมต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ รวมถึงในช่วงสมัยประชุมสภา  
ซึ่งรับรองคณะผู้เข้าชมระหว่าง ๑๐ – ๕๐ คน ที่ได้รับเชิญจากสมาชิกรัฐสภา ส่วนในช่วงปิดสมัยประชุมสภา
จะไม่มีการจัดทัวร์นําชม แต่จะมีการจัดให้บริการโดยใช้ระบบเสียงแทน (an audio – guide) ในช่วงวันเสาร์
ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้มาเยี่ยมชมรัฐสภาจํานวนกว่า ๑๓๐,๐๐๐ คนต่อปี ดังนั้น มาตรการรักษาความปลอดภัย
แบบใดที่จะมาใช้รองรับกับจํานวนผู้ที่เข้ามาในรัฐสภา และมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความชัดเจนระหว่าง
กฎระเบียบที่มีการบังคับใช้มาช้านานกับการเพ่ิมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
  มาตรการการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงที่นํามาใช้ในสถานการณ์ปกติ ได้แก่
การตรวจโดยเครื่องตรวจจับโลหะ และการตรวจกระเป๋าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งจะเป็นการตรวจผู้เข้ามาใน
รัฐสภาทุกคน ควบคู่กับการตรวจเอกสารแสดงตนและภาพถ่าย (ที่แลก ณ จุดผ่านทางเข้า)  
 

    อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งปี ๒๕๕๘ การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจะนําไปใช้กับประชาชนที่ได้รับ
เชิญเข้าร่วมประชุม หรือให้การรับรองซึ่งจะมีรายชื่อในเอกสารที่ถูกส่งมาล่วงหน้าแล้ว โดยผู้จัดที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในรัฐสภา ส่วนในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมมาเป็นคณะ จะมีการตรวจบัตรเฉพาะผู้ติดตามเท่านั้น เนื่องจากมี
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ผ่านในเขตพื้นที่ประชาสัมพันธ์กว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน และจะต้องทําการตรวจสอบบัตร 
 

    ส่วนปัญหาที่มักจะพบก็เนื่องมาจากผู้เข้าเยี่ยมชมมักจะโยนสิ่งของลงไปที่ห้องโถงการ-
ประชุม การคลี่เปิดผืนผ้าที่เขียนข้อความและการตะโกนส่งเสียงดัง เป็นต้น 
 

  การเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงปรากฏได้
ชัดคือ มีการจัดวางกําลังทหารประจําในแต่ละจุดพ้ืนที่นอกเหนือจากที่เคยประจํา ณ จุดทั่วไปดังเช่นบริเวณ
ถนนหรือด้านหน้าทางเข้า และได้ไปประจํา ณ บริเวณพื้นที่ต้อนรับหรือถัดจากประตูทางเข้า ซึ่งเดิมใช้เป็น
พ้ืนที่ต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมรัฐสภาอันเป็นพื้นที่ที่เปิดเชื่อมต่อไปสู่ถนน และได้มีการบูรณะพื้นที่ที่ใช้รับรองใน
ฐานะเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของประธานรัฐสภา โดยมีแผนที่จะจัดพ้ืนที่ใหม่ที่มีการใช้กระจกกันกระสุนเพื่อ
ป้องกันการลอบยิงมาจากถนน นอกจากนี้ พ้ืนที่ดังกล่าวจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
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    แต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่คือประชาชนภายนอกที่จะเข้ามาในรัฐสภาจะต้อง
ถูกส่งตรวจสอบจากแฟ้มของตํารวจก่อนที่จะเข้ามา โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวที่จะถูกตรวจสอบ ได้แก่ ช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด จะถูกส่งมาล่วงหน้าโดยสมาชิกรัฐสภาหรือ
หน่วยงานที่รับรองพวกเขา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม 
บางครั้งการที่สมาชิกรัฐสภาให้บัตรอนุญาตเข้าสภาแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มีกรณีที่เว้นช่องว่างไว้เพื่อให้แขก
สามารถเขียนชื่อลงในบัตรดังกล่าว ซึ่งได้มีการยกเลิกไปแล้ว โดยปัจจุบันสมาชิกรัฐสภาจะต้องใส่ข้อมูลที่
ถูกต้องตามที่ได้มีการอ้างอิงและส่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนการประชุม มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาต 
นอกจากนี้ยังมีการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในการจองแทนการใช้บัตรเข้าชม และระบบดังกล่าวก็ถูกนํามาใช้
กับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมประชุม รวมทั้งคณะทัวร์ที่จะมาเข้าชมด้วย ส่วนบทลงโทษผู้ที่ไม่ส่งรายชื่อมา
ล่วงหน้าและไม่มีรายชื่อในบัญชีนั่นคือการถูกปฏิเสธให้เข้าในรัฐสภา สิ่งที่กล่าวมานี้ บางครั้งได้สร้างความ-
ลําบากใจทั้งแขกและสมาชิกรัฐสภาที่เชิญพวกเขา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยกฎ
จะยืดหยุ่นได้ถ้าหากสมาชิกรัฐสภาปรากฏตัวพร้อมทั้งเป็นผู้รับประกันบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยัง
ระงับการเยี่ยมชมเป็นรายบุคคลในช่วงปิดสมัยประชุมและในช่วงวันเสาร์ รวมทั้งมีมาตรการอื่น ๆ เช่น การเข้ามา
จอดยานพาหนะ อย่างไรก็ตามมาตรการหลัก ๆ ก็คือการส่งแจ้งเอกสารเพื่อทําการตรวจสอบล่วงหน้าและการ-
ระบุพิสูจน์อัตลักษณ์ 
 

  ๔) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การควบคุมของรัฐสภาต่อกฎหมายอนุบัญญัติใน
อินเดีย” (Parliamentary control over subordinate Legislation in India) โดยนายชัมเชอร์ เค เชอรีฟ 
(Shumsher K. SHERIFF) เลขาธิการราชยสภาอินเดีย  
 

  รัฐสภาอินเดียใช้ระบบสภาคู่ อันประกอบด้วย ราชยสภา (วุฒิสภา) และโลกสภา (สภาผู้แทน-
ราษฎร) และมีประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีการแบ่งแยกอํานาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ 
อย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาได้ตระหนักถึงกฎระเบียบข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า กฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งใช้
ในการบังคับใช้กฎหมาย  
 

  ในประเทศอินเดียกฎหมายอนุบัญญัติ คือกฎหมายที่บังคับและนําไปใช้ในทางปฏิบัติและ
มีขอบเขตอยู่ภายใต้กฎหมายหลัก (Parent Act) ในทางกลับกัน ฝ่ายบริหารคือผู้ที่มีอํานาจในการนําไปบังคับใช้ 
  

  ส่วนศาลฎีกา มีอํานาจในการตัดสินใจในหลาย ๆ กรณี จะเห็นได้ว่าฝ่ายออกกฎหมายไม่มี
ผู้แทนในการทําหน้าที่ที่มีความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายถูกนําไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอนุบัญญัติ ที่ดําเนินการผ่านผู้แทนจะต้องดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมาย
และข้อกําหนดของนโยบายที่วางไว้ 
 

  โดยกลไกในการควบคุมกฎหมายอนุบัญญัติของรัฐสภานั้น ตามหลักการแล้วการตรา
กฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐสภา อย่างไรก็ตามในการตรากฎหมายและบทบัญญัติในกฎหมายนั้นได้ให้อํานาจแก่
ฝ่ายบริหารเพื่อออกกฎระเบียบและข้อบังคับ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วการควบคุมโดยรัฐสภาจะทําให้เกิด
ความสมบูรณ์ตามหลักการของกฎหมายอนุฯ ในรัฐสภาอินเดียนั้นสมาชิกได้ดําเนินการควบคุมกฎหมายอนุฯ โดย
การกลั่นกรองและต้องสอดคล้องอํานาจหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมาย เพื่อให้ฝ่ายบริหารนําไปใช้ 
พร้อมทั้งแนะนําให้คําปรึกษาและควบคุมให้กรอบของกฎหมายอนุบัญญัติ ที่ฝ่ายบริหารนําไปใช้มีความโปร่งใส
และฝ่าฝืนแก่อํานาจดังกล่าวที่ให้ไป 
 

  ระบบที่อินเดียได้ใช้พิจารณา คือ ร่างกฎหมายทุกฉบับที่ผ่านการเสนอแนะโดยสภา
จะต้องมีการอ้างอิงสํานักที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้วย และจะต้องมีการตรวจสอบร่างกฎหมายอย่าง



- ๑๕ - 
 

ละเอียด ทั้งโดยคณะกรรมาธิการ กระทรวงทุกกระทรวงและสํานักต่าง ๆ ของฝ่ายรัฐบาลที่เข้ามาร่วมเกี่ยวข้อง 
ภายหลังจากได้รับรายงานแล้วสมาชิกรัฐสภาสามารถตั้งกระทู้ถามถึงขอบเขตตัวแทนที่จะใช้อํานาจ 
 

  ทั้งนี้ กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาแล้วตามปฏิทินจะต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติ ภายใน
ไม่ช้ากว่า ๖ เดือน หากไม่เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวรัฐมนตรีจะต้องขออนุญาตประธานคณะกรรมาธิการ-
กฎหมายในลําดับรองเพื่อขอเวลาเพิ่ม และหากมีการออกกฎหมายอนุบัญญัติ เสร็จจะต้องนําเข้าสมัยประชุม
ทันที 
 

  ทั้งนี้ รัฐสภาสามารถที่จะเรียกให้รัฐมนตรีสํานักต่าง ๆ มาช้ีแจงตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ 
เพื่อเป็นการช่วยเร่งรัดกระบวนการออกกฎหมายดังกล่าว 
 

  โดยการพิจารณาดังกล่าวจะกระทําการแจ้งเป็นประกาศ เป็นคําสั่งของข้อบังคับของ
ประธานสภา กรอบเวลาภายใน ๖ เดือน การแก้ไขในช่วงสมัยประชุมสภาต้องแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และ
หากส่งช้าต้องขออนุญาตคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้จะมีการโพสในเว็บไซต์รัฐมนตรี และมีการควบคุมการใช้
ถ้อยคําและความถูกต้องของกฎหมาย 
 

  แต่ความท้าทายคือฝ่ายรัฐบาลยังลังเลใจที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมาธิการ  
มีการใช้ภาษากํากวม เทคนิคและความซับซ้อน และความล่าช้า ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวฝ่ายรัฐบาลและ
รัฐสภาต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและทําข้อตกลงเป็นฉันทามติร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
นโยบาย และการนํากฎหมายไปบังคับใช้ 
 

  ๕) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การดําเนินการตามนโยบายรัฐสภาที่เปิดกว้างใน
สภาผู้แทนราษฎรบราซิล” (Implementing the Open Parliament Policy in the Brazilian Chamber 
of Deputies) โดยนายโรมูโร เดอซูซา – เมสกิต้า (Mr. Romulo DE Souza – MESQUITA) เลขาธิการ-
สภาผู้แทนราษฎรบราซิล 
  

  กล่าวว่ารัฐสภาถูกสร้างมาเพื่อที่จะเปิดกว้างต่อประชาชนทุกคน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสารนั้นถือเป็นวิธีการที่ช่วยนําแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาให้แก่สมาชิกรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาบราซิล
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้ดําเนินการบริการในส่วนที่เรียกว่า E – Democracia โดยประชาชนสามารถร่วม 
ร่างกฎหมายกับสมาชิกรัฐสภาผ่านทาง Wikilegis ซึ่งประชาชนสามารถนําเสนอและส่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ-
ร่างกฎหมาย 
 

  ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองทางด้านอินเทอร์เน็ต (the Internet Civil Rights Bill) 
ที่ผ่านการอนุมัติโดยรัฐสภาได้ทําการรับประกันสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนด้านเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต 
โดยสมาชิกรัฐสภาก็ได้นําข้อเสนอจากประชาชนไปพิจารณาและใส่ลงไว้ในร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย พร้อมทั้ง
อ้างอิงแหล่งที่มาของการมีส่วนร่วม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถดาวโหลดได้ทางเว็บ wikilegis.labhackered.net  
 

  ระบบ E – Democracia ถือเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกับ Video Forum 
ในการสื่อสารของคณะกรรมาธิการในรัฐสภาบราซิล ประชาชนสามารถถามคําถามและเสนอแนะได้แบบเวลาจริง 
(real time) ซึ่งจะช่วยในการอภิปรายได้ นอกจากนี้ยังมี Version ของ E – Democracia สําหรับมือถือด้วย 
 

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสและเสนอข้อมูลแก่ประชาชน นอกจากนี้ รัฐสภา
ยังเชิญนักแฮ็กเกอร์ (Hacker) เพื่อเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐและภาคการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคและ
พัฒนา Apps และรัฐสภายังได้จัดการแข่งขัน Hackthon 
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  ที่สําคัญคือ มีการพัฒนาระบบในหน้าจอจะมีภาพหัวเรื่อง เป็นรูปวงกลม ว่าหัวเรื่องไหนที่
มีผู้อภิปรายมากที่สุด โดยจะปรากฏภาพใบหน้าของผู้อภิปราย หากภาพใดใหญ่กว่าก็แสดงว่าผู้นั้นอภิปรายใน
เรื่องนั้นมากกว่าหรือมีการแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว 
 

  รวมทั้งมีการจัดต้ัง hacker laboratory (Labhacker) เพื่อให้ประชาชนเข้ามาเสนอนวัตกรรม
แนวคิดที่จะสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เนื่องจากมีฐานข้อมูลแบบเปิดเผย (open databases) ให้ตรวจสอบ 
หากเกิดกรณีพบข้อมูลผิดพลาด จะได้ผลย้อนกลับที่มีคุณค่าต่อรัฐสภา 
 

  ๖) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “รัฐสภาตุรกี : รัฐสภาที่กระบวนการนิติบัญญัติ
ปราศจากการหยุดชะงัก” (The Turkish Parliament : a Parliament without obstacles) โดย ดร. อิรฟาน  
เนซิโรกลู (irfan NEZÍROĞLU) เลขาธิการรัฐสภาตุรกี 
  

  รัฐสภาถือเป็นหัวใจของประชาธิปไตยที่ทุกคนควรเข้าถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
รวมทั้งจะต้องคํานึงถึงสิทธิของผู้พิการ โดยกฎหมายว่าด้วยผู้พิการได้นําไปบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และตุรกี
ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สืบเนื่องจากร้อยละ ๑๒.๕ ของชาวตุรกีได้รับ
การวิจัยและรายงานว่าเป็นผู้พิการ ในการนี้รัฐสภาได้ออกแบบและสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
เพื่อให้เข้ามายังรัฐสภา ดังนี้ 
  - จัดที่จอดรถบริเวณด้านหน้าทางเข้ารัฐสภา 
  - ระบบที่สัมผัสได้สําหรับคนพิการและทางลาด 
  - จัดต้ังลิฟต์พิเศษตรงทางบันได ที่สําหรับล้อเข็น และประตูอัตโนมัติ 
  - ห้องน้ําแบบใหม่ 
  - ทั้งนี้ยังออกแบบพื้นที่ต้อนรับไว้สําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ คนท้อง ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก 
รวมทั้งระบบสําหรับคนใบ้และหูหนวก ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการฟัง การได้ยิน 
  - มีล่ามสําหรับคนหูหนวก 
  - หน้าจอก็ออกแบบให้อ่านได้ชัดเจน รวมทั้งขนาดตัวหนังสือที่สะดวกแก่ผู้สูงอายุ และจัด
สื่อด้วยการ์ตูนให้แก่เยาวชนเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย (มีเว็บไซต์สําหรับเด็ก) 
  ที่สําคัญคือ เจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการอบรม
เพื่อบริการแก่ผู้พิการ 
 

  ๗) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการวางแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับชาติ” (Parliament’s role in strategic planning at a national level) โดยนางสาวมาเรีย 
อลาโจ (Maria ASAJÔE) เลขาธิการรัฐสภาเอสโตเนีย  
 

  กล่าวว่าในทางทฤษฎี รัฐสภามีหน้าที่หลัก ๆ ๔ อย่าง คือ 
  - การแต่งต้ังรัฐบาล (รวมทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล) 
  - การตรากฎหมาย 
  - การควบคุมการใช้อํานาจบริหาร และ 
  - เป็นผู้แทนของประชาชน 
 

  อาจกล่าวได้ว่านักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่อนข้างน้อยต่อบทบาทของฝ่ายนิติ-
บัญญัติในการจัดทํานโยบาย และให้ความสําคัญค่อนข้างน้อยต่อความเหมาะสมของบทบาทของฝ่ายนิติ-
บัญญัติที่ควรจะเป็นในการจัดทํานโยบาย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพิจารณาถึงผลกระทบของการดําเนินงานของฝ่าย-
นิติบัญญัติที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะ 
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  ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาทัศนะที่มีต่อบทบาทของรัฐสภาในการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
นโยบายในระยะยาวและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาในระดับชาตินั้นแทบจะไม่มีการ-
เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยก็ประเทศในแถบยุโรป ทั้งนี้มีรัฐสภาในบางประเทศที่มีบทบาทในตรงนี้ 
 

  จากการสํารวจของศูนย์วิจัยรัฐสภายุโรป (ECPRD) ถึงบทบาทของรัฐสภาที่เชื่อมโยงกับ
กระบวนวางแผนยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นฝ่ายอนุมัติยุทธศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่รัฐบาลจะเป็นฝ่ายริเริ่มและ
เตรียมการร่างยุทธศาสตร์ 
 

  จากเหตุผลดังกล่าว อาจต้ังคําถามได้ว่า ถ้ายุทธศาสตร์ได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลแล้ว
รัฐสภาจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้อย่างไร 
  - รัฐสภาที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (เช่น การเข้าร่วมในคณะ-
ทํางาน เป็นต้น) จากการสํารวจในงานวิจัย คือ ประเทศกรีซ เซอร์เบีย สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี 
  - รัฐสภาที่ได้รับการแจ้งเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา 
(บางครั้ง) สาธารณรัฐเช็ก ไซปรัส ฝรั่งเศส ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ เซอร์เบีย สโลวีเนีย 
  - รัฐสภาที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ บอสเนีย แคนาดา โครเอเชีย 
ไซปรัส โปรตุเกส สโลวาเกีย 
 

  จากประสบการณ์ของประเทศเอสโตเนีย บทบาทของรัฐสภาในการวางแผนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยการอภิปรายและอนุมัติเอกสารประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ 
กิจการภายใน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษาและเศรษฐกิจ ปัจจุบันบทบาทของรัฐสภาถือเป็นหลักการใน
การวางแผนเพื่อการพัฒนาในแต่ละด้านของประเทศ ซึ่งเป็นอํานาจในการบริหารที่มีความสําคัญในลําดับแรก 
อย่างไรก็ตามรัฐสภาควรจะต้องมีจุดยืนในฐานะตัวแทนและมีพันธะกับประชาชนในการดําเนินการกับเรื่องที่มี
ความสําคัญในระดับชาติ กระนั้น อํานาจฝ่ายบริหารที่จะสามารถตัดสินใจว่าแผนการพัฒนาใดที่มีความจําเป็น
ที่จะต้องมีการเตรียมการ ซึ่งเอกสารด้านยุทธศาสตร์ทั้งหมดเป็นของรัฐบาลในชั้นแรกและรัฐสภาจะมีส่วนร่วม
เพียงในช่วงสุดท้ายในการอนุมัติเท่านั้น 
 

  ในการปฏิบัติแล้วยังคงมีกระบวนการสามแนวทางในการดําเนินการกับเอกสารประกอบ 
การจัดทํายุทธศาสตร์ 
  ประการแรก ตามกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับในด้านหลักการของแผนปฏิบัติการของรัฐบาล
ที่พิจารณาแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องส่งมาที่รัฐสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายรับรองหรือทําการปฏิเสธได้ 
 

  แต่กระนั้นข้อบังคับนี้ยังไม่ได้ถูกนํามาใช้มากนักเนื่องจากเห็นว่าอาจจะไม่สามารถหาข้อมติได้ 
 

  ประการที่สอง กฎหมายระบุให้รัฐสภาต้องผ่านข้อมติเพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามรัฐสภาตามหลักการแล้วจะไม่ทําการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แต่อย่างไร เพียงแต่อาจจะเพิ่มข้อคิดเห็น
หรือร่างข้อมติเพื่อทําการอนุมัติ ถือเป็นการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ผ่านทางข้อมติของรัฐสภาแต่ไม่ใช่ทําเป็น
กฎหมาย 
 

  ประการที่สาม ในกรณีที่รัฐบาลยื่นเสนอเอกสารประกอบการจัดวางแผนยุทธศาสตร์อย่าง
ไม่เป็นทางการในลักษณะที่เป็นประเด็นกลุ่มทางการเมืองที่ต้องหาข้อยุติหรือเป็นประเด็นเฉพาะเรื่อง ร่างข้อ-
มติดังกล่าวจะนําไปอภิปรายในการประชุมเต็มสภาเพื่อเสนอแก่รัฐบาลเพื่อตระเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการ
ต่อไป ยกตัวอย่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐสภาได้ผ่านข้อมติเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลในการร่าง-
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดช่องว่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง 
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  บทบาทของคณะกรรมาธิการ 
  ตามรัฐธรรมนูญของเอสโตเนีย มาตรา ๑๐๓ คณะกรรมาธิการมีสิทธิในการริเริ่มกฎหมาย
ได้ อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับดังกล่าวคณะกรรมาธิการสามัญมีอํานาจในการตรวจตราอํานาจของ
ฝ่ายบริหารภายในเรื่องสาขาที่รับผิดชอบ โดยก่อนที่จะมีการอภิปรายในสภานั้น จะมีการประชุมของประธาน-
กรรมาธิการแต่ละคณะก่อน เพื่อเตรียมร่างข้อมติล่าสุดให้แก่สภา 
 

  โดยกฎหมายได้บัญญัติให้รัฐบาลต้องแจ้งแก่คณะกรรมาธิการถึงเอกสารประกอบการ-
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเสนอไปยังรัฐสภาเพื่อการอภิปรายหรือนุมัติก็ตาม 
 

  อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้มีการติดตามตรวจสอบ
การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติที่ได้ผ่านการอภิปรายและอนุมัติในรัฐสภาแต่อย่างใด แต่จะขึ้นอยู่กับกลุ่มทาง-
การเมืองที่ประสงค์จะให้รัฐสภาเป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม การเชิญรัฐมนตรีมาที่คณะกรรมาธิการหรือร่างรายงานการ-
ตรวจสอบ 
 

  อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินอกจากข้อมติในการอนุมัติแผน-
ยุทธศาสตร์กล่าวคือเป็นพันธกรณีที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องจัดทํารายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคต่อ
รัฐสภา 
 

  การแก้ไขขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติของเอกสารประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งชาติที่ผ่านเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้
ขั้นตอนในการเตรียมการและอนุมัติเอกสารประกอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ถือเป็นพันธะและสิทธ์ิของ
พรรคการเมืองในการร่างอภิปรายและอนุมัติ โดยรัฐสภาทําหน้าที่อนุมัติในหลักการท่ัวไปของนโยบาย การ-
พัฒนา การกําหนดวิสัยทัศน์ และการจัดลําดับความสําคัญของนโยบาย (เช่น หลักการท่ัวไปว่าด้วยนโยบาย
ด้านความมั่นคง เป็นต้น) กระนั้น รัฐสภาก็ยังไม่มีบทบาทในกระบวนการจัดทําแผนฯ ดังกล่าว  
 

  บทสรุป 
  รัฐสภาได้มีการอภิปรายและอนุมัติเอกสารประกอบการทําแผนยุทธศาสตร์มาเป็น
เวลานานแต่ก็ยังมีหลายประเด็นที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ แม้ว่าจะมีการแก้ไขกฎให้ชัดเจนว่าแผนไหนควรได้รับ
การอนุมัติหรือเพียงแค่พิจารณาเท่านั้น แต่กระนั้นก็ยังไม่มีการตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 
  - เริ่มจากการที่ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรและจํานวนการเข้าร่วมของสภาที่ต้องการเสนอ
และความสามารถในการเสนอ (รวมทั้งด้านการเงินด้วย) ในการมีส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ 
  - ประเด็นไหนในระดับชาติที่รัฐสภาควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ควรมีการมุ่งไปที่ประเด็นไหนหรือควรมีผลกระทบมากน้อยเพียงไร 
  - ในเรื่องการพิจารณาถึงการแบ่งแยกอํานาจ รัฐสภาควรท่ีจะไปเกี่ยวในขั้นตอนใดของ
การวางแผนยุทธศาสตร์ รัฐสภาควรจะเป็นสถานที่ในการพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดหรือไม่ 
และควรที่รัฐสภาจะมีการแนะนําถึงมาตรการในการนําไปปฏิบัติอย่างไร 
  - ส่วนไหนของรัฐสภา คณะกรรมาธิการ กลุ่มทางการเมือง (faction) หรือในที่ประชุมสภา
ที่จะเหมาะสมในการพิจารณาภารกิจดังกล่าว 
 

  โดยสรุปในทางปฏิบัติรัฐสภาของเอสโตเนียได้เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมการดําเนินการ
วางแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกรรมาธิการและในการประชุมที่ต้องนํามาพิจารณาในรัฐสภา 
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  ๘) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การสื่อสารในรัฐสภา : เครื่องมือและสิ่งท้าทาย” 
(Communication in Parliaments : tolls and challenges) โดยนายโจเซ่  มานูเอล อะราโจ (José 
Manuel ARAUJO) รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส 
 

  ได้รายงานว่า การติดต่อสื่อสารและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสามารถกระทําได้ใน
หลายรูปแบบ 
  ก. เครื่องมือทางด้านกฎหมาย 
    - การทําประชามติ ซึ่งจะต้องใช้ประชาชนอย่างน้อย ๗๕,๐๐๐ คน ขึ้นไป 
    - การริเริ่มกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการลงนามจากประชาชนอย่างน้อย ๓๕,๐๐๐ คน 
    - การให้ภาคประชาชนในด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
    - การยื่นเรื่องอุทธรณ์ (ผ่านเว็บไซต์ ประมาณ ๑๒๕ เรื่องต่อปี) 
    - การติดต่อกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ในช่วงวันจันทร์) 
 

   ข. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารโดยตรง 
   - การเยี่ยมชมรัฐสภา (ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี) 
    - เข้าชมการประชุมสภา (มีการประชุม ๓ ครั้งต่อสัปดาห์และมีประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม
ประมาณ ๒๘,๐๐๐ คนต่อปี) 
    - การพบปะประชาชนภายนอกรัฐสภา 
    - การจัดสัมมนา การประชุมและการรับฟังความเห็น 
    - การพบปะสมาชิกรัฐสภา 
    - การจัดต้ังยุวชนรัฐสภา ผ่านโรงเรียนทั่วประเทศ 
    - จัดต้ังศูนย์ผู้มาเยี่ยมชมรัฐสภา 
    - จัดห้องสมุดและจดหมายเหตุ 
    - จัดงานต่าง ๆ เช่น จัดคอนเสิร์ต นิทรรศการ จัดการแสดงของแต่ละภูมิภาค 
 

    ค. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทั่วไป 
   - เว็บไซต์ 
   - โทรทัศน์รัฐสภา 
   - วารสารรัฐสภารายเดือน 
   - วาระการประชุมที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ 
   - วารสารต่าง ๆ ล่าสุด 
   - Facebook รัฐสภา 
 

  ง. ความท้าทายในการสื่อสาร 
   พบว่ายังขาดนโยบายความเป็นหนึ่งเดียวในการสื่อสาร และยังมีการแข่งขันกันในการ-
สื่อสารระหว่างกลุ่มการเมือง ดังนั้น รัฐสภาจะต้องบริหารจัดการปรับปรุงการเสนอข่าวภายในเนื่องจากมีการ-
แข่งขันทางการตลาดในการเสนอข่าวเพื่อขายข่าว รัฐสภาจะต้องมียุทธศาสตร์ที่รวมศูนย์และสร้างความ-
น่าเชื่อถือของแหล่งข่าวรัฐสภาและสร้างความเคารพในสื่อสารมวลชนด้วยกัน และสร้างแนวร่วมจากทุกฝ่าย 
ในการเสนอข่าวและติดต่อสื่อสารโดยจัดทําเป็นวาระด้านการสื่อสารของรัฐสภา 
 



- ๒๐ - 
 

  ๙) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “พัฒนาการล่าสุดของสิทธิในการดําเนินการแก้ไขที่
จะเกิดขึ้นในวุฒิสภาสเปน” (The latest developments on the right to amend to have taken 
place in the Spanish Senate) โดยนายมานูเอล กาเบโร (Manuel CAVERO) เลขาธิการวุฒิสภาสเปน 
 

  แม้ความต้องการในการแก้ไขพระราชบัญญัติให้มีความสอดคล้องนั้นถือเป็นสิทธิของ
วุฒิสภา แต่ก็ยังขาดความเชื่อมโยงถึงเนื้อหากฎหมายและไม่ได้มีการพิจารณาโดยสภา อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญ
กรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาล สมาชิกสภาไม่สามารถแก้ไขทั้งหมดได้ และ
ในทางปฏิบัติก็อาจจะมีความไม่สอดคล้องกันในการแก้ไขร่างกฎหมายที่เสนอโดยพรรคการเมืองเสียงข้างน้อย 
และมักจะถูกโหวตคัดค้าน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ในขณะที่การแก้ไขที่เสนอโดยพรรคการเมืองที่มีรัฐบาล
สนับสนุนมักจะได้รับการรับรองและการแก้ไขของทั้งสองสภาไม่สอดคล้องกันซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและวุฒิสภา
มักจะรับรองการแก้ไขการให้สัตยาบรรณหรือการตีกลับจากเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา 
 

  สิทธิของสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขและผ่านร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ โดย
วุฒิสภาต้องสามารถที่จะพิจารณาและโหวตในประเด็นที่มีการแก้ไขตามกระบวนการ และในการปฏิบัติเป็นไปไม่ได้
ที่จะแก้ไข การแก้ไขนั้นอีกรอบ เนื่องจากทั้งสองสภาได้พิจารณาต่างวาระกัน และเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้เสนอร่างกฎหมาย และเป็นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยจึงต้องมีการร่วมมือกันของทุกฝ่าย
ในการพิจารณากฎหมาย ซึ่งถือเป็นไปตามอํานาจของรัฐสภาในการตรวจสอบแก้ไขที่ทุกฝ่ายมีสิทธิและศาลได้
ตัดสินว่าการแก้ไขที่มีความไม่สอดคล้องกันนั้นถือเป็นสิทธิของวุฒิสภาที่ทําได้และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมือง
หรือใครอ้างประเด็นด้านขอบเขตเพื่อนําสู่ศาลเพื่อพิจารณาตัดสินอย่างเด็ดขาด เนื่องจากถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของสมาชิกรัฐสภา 
 

  ๑๐) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “ระบบใหม่ของระเบียบวิธีการพิจารณาในวาระที่สอง
ของสภาผู้แทนราษฎรในเบลเยี่ยม” (The new system of second reading in the Chamber of 
Representatives in Belgium) โดยนายมาร์ก แวนเดอร์ ฮันสต์ (Marc VANDER HULST) รอง-
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเบลเยี่ยม 
 

  ตามที่ตระหนักว่า การอภิปรายในวุฒิสภาเกี่ยวกับประเด็นของสภาผู้แทนราษฎรใน
ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลัก เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญที่ต้องมีการพิจารณาในวาระที่สองเพื่อให้มีการ-
ปรบัปรุงเนื้อหากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและกรรมาธิการแต่ละคนก็มีบทบาทในการพิจารณาในวาระที่สอง 
 

  อย่างไรก็ตาม ในวาระที่สองเมื่อเปรียบเทียบวุฒิสภาแล้วไม่ค่อยมีการอภิปรายมากนัก 
ในวาระที่สอง ดังนั้นจึงมีการเสนอทางเลือกดังนี้ คือ ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการพิเศษในการพิจารณาใน
วาระที่สอง หรือการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อรับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วาระที่ ๑ และการใช้วิธี-
อภิปรายในสภา (ซึ่งบางครั้งอาจจะขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาและใช้รูปแบบพิจารณาแบบพรรค-
การเมือง) ซึ่งการพิจารณาในคณะกรรมาธิการจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการพิจารณาในสภาใหญ่ และเมื่อ
การพิจารณาในรัฐสภาในวาระแรกแล้วเสร็จต้องมีการต้ังคณะกรรมาธิการภายใน ๑๐ วัน และภายใน ๕ วัน 
ต้องเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนต้องทําถึงแม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการพิจารณา
และหลีกเลี่ยงการออกกฎหมายแบบเร่งรีบและการแก้ไขต่าง ๆ ในวาระที่สองนั้น ช่วงเวลาที่จะอภิปรายใน
รัฐสภามักจะถูกใช้มากกว่าการพิจารณาในคณะกรรมาธิการ แต่กระนั้นการอภิปรายในคณะกรรมาธิการจะมี
ความเป็นทางการน้อยกว่าในสภา และการตรวจทานกฎหมายก็ใช้บุคคลเดิมในการตรวจทานและจัดสรรเวลา
ให้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ฝ่ายค้านยังสามารถเรียกร้องให้มีการพิจารณาวาระที่สองโดยคณะกรรมาธิการได้ 
 



- ๒๑ - 
 

  ๑๑) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภาจากภายใน” (Reforming 
Parliament from within) โดยนางโคเลต  ลาเบก-รีล (Colette LABRECQUE-RIEL) รักษาราชการรอง-
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา 
 

  การนําเสนอประเด็นการปฏิรูปรัฐสภาซึ่งจะมีผลดีต่อชาวแคนาดา สื่อ นักวิชาการ และ
สมาชิกรัฐสภาในประเด็นด้านการดําเนินงานนั้นจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างสมาชิกรัฐสภา ผู้นําพรรค-
การเมืองและการตอบสนองต่อความต้องการโดยตรงต่อเขตเลือกต้ัง 
 

  ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีความพยายามในการถ่วงดุลอํานาจ
ระหว่างสมาชิกรัฐสภาและผู้นําพรรคการเมือง โดยมุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปการควบคุมการเสนอชื่อการแต่งต้ัง
ตัวแทนผู้สมัครของพรรคการเมืองกับกลุ่มทางสังคม รวมทั้งจํานวนพรรคการเมืองในการย้ายหรือถอดถอน
ผู้สมัคร รวมทั้งร่างกฎหมายนี้ ยังครอบคลุมถึงเกณฑ์ของผู้ที่มีอํานาจในกลุ่มการเมืองของพรรคในการเสนอ
แต่งต้ังและถอดถอนชื่อหรือการกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งประธาน ต้องทําโดยการลงคะแนนบัตรเลือกต้ังแบบลับ  
 

  ในประเด็นด้านสิทธิในการกล่าวอภิปรายนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องให้
โอกาสสมาชิกมีเสรีภาพในการพูดและเปิดโอกาสที่จะได้รับสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างทั่วถึง และต้อง
ได้รับความสนใจจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 

  ในประเด็นด้านการคัดเลือกเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่เดิมเป็นหัวหน้าฝ่าย-
การเมืองของพรรคจะมีบทบาท ทั้งนี้ในปีถัดไปมีจะบัตรลงคะแนนเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็น
ครั้งแรกในรอบ ๑๖๙ ปี รวมทั้งการเลือกประธานคณะกรรมาธิการก็จะใช้รูปแบบเดียวกัน โดยให้สมาชิกสภา-
ผู้แทนราษฎรทั้งหมดเป็นผู้เลือกคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การทํางานมีความเชื่อมโยงกับสมาชิก-
รัฐสภาทุกคน และยังคํานึงถึงสิทธิทางเพศและความสมดุลของตัวแทนแต่ละภูมิภาคในการลงสมัคร 
 

  นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูปในด้านการลงคะแนนเสียง คือ จะใช้ระบบการลงคะแนนเสียง-
อิสระในทุกประเด็น และยังมีการปฏิรูประยะเวลาในการตั้งกระทู้ถาม การจัดสรรระยะเวลาที่แน่นอนสําหรับ
ประเด็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน การระบุรัฐมนตรีและการถามนายกรัฐมนตรีจะมีการ-
สลับสับเปลี่ยนกัน เพื่อให้ได้คําตอบที่ครบถ้วนและถามกระทู้ได้อย่างทั่วถึง และยังมีเวทีให้ประชาชนสามารถยื่น
อุทธรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Petitions) ระบบนี้เปิดโอกาสให้แก่สาธารณชนและฝ่ายเลขาธิการจะนําเข้ามาใน
การอภิปรายในสภาด้วย 
 

  โดยสรุปแล้วการปฏิรูปจะช่วยสร้างความมั่นใจและให้อํานาจว่าสมาชิกรัฐสภาจะเป็น
ผู้แทนได้ดีที่สุดสําหรับเขตเลือกต้ังและปฏิรูปไม่ให้มีการล็อบบ้ี รวมทั้งใช้วิธีลงคะแนนลับเพื่อเลือกตําแหน่ง
ประธานฯ โดยให้สมาชิกรัฐสภามีสิทธิในการเลือก ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
การเสนอปฏิทินการประชุมให้มีช่วงระยะเวลาเว้นว่างเพื่อลดความกดดันและการโหวตควรใช้ตอนหลังการตั้ง-
กระทู้ถามเสร็จมากกว่าไปใช้ในช่วงตอนเย็นและควรจะมกีารลงคะแนนเสียงแบบระยะไกลหรือการลงคะแนนเสียง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic voting)  และการปฏิรูปด้านอื่น ๆ เพื่อประหยัดเวลาและสมาชิกจะได้มีเวลา
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ถ้าปฏิทินการประชุมระบุล่วงหน้า ทั้งนี้ สมาชิกจะได้มีเวลาทํากิจกรรมในเขต
เลือกต้ังที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้สมาชิกพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับพรรค-
การเมืองอื่น ๆ ด้วย 
 
 



- ๒๒ - 
 

  ๑๒) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยแก่สมาชิก-
รัฐสภาสวีเดน” (legislation on financial compensation for members of the Swedish 
Parliament) โดยนายแคลส์ มาเต็นสัน (Claes MÅRTEBSSON) รองเลขาธิการรัฐสภาสวีเดน 
 

  การนําเสนอระบุว่าระบบค่าตอบแทนการชดเชยแก่สมาชิกรัฐสภาจะช่วยส่งเสริมการ-
คัดสรรสมาชิกรัฐและถือเป็นการรับประกันว่าสมาชิกรัฐจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่น ซึ่งความเป็น
อิสระของสมาชิกรัฐสภาจะไปเชื่อมโยงกับการทํางานของรัฐสภา อนึ่ง ในแต่ละปีสมาชิกรัฐสภามักจะเสนอ
ญัตติถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนต่าง ๆ  
 

  ตามกฎหมายค่าชดเชยแก่สมาชิกรัฐสภาได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
  - ค่าตอบแทน (remuneration) 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
  - เงินประจําตําแหน่ง 
  - สวัสดิการค่าที่พักแก่สมาชิกรัฐสภา (ภายในระยะ ๕๐ กิโลเมตรจากกรุงสตอกโฮล์ม) 
  - บริการคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลท และบรอดแบนด์ 
  - บํานาญ ค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพ เป็นต้น 
  

  นอกจากนี้ ระบบค่าตอบแทนชดเชยยังรวมไปถึงงบประมาณ ที่สนับสนุนแก่พรรค-
การเมืองและกลุ่มการเมืองในการจ้างผู้เชี่ยวชาญในกรณีต้องออกกฎหมายพิเศษและเดินทางไปดูงาน
ต่างประเทศ 
 

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกรัฐสภาในปี ๒๕๓๗ จ่ายให้แก่สมาชิกรัฐสภาประมาณ 
๒,๘๐๐ ยูโร หรือ ๓,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๒ และ ๕ ต่อปี ในปัจจุบันเงิน-
ค่าตอบแทนของสมาชิกตกอยู่ราว ๒๘,๐๐๐ (โครนสวีเดน) หรือประมาณ ๓,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และหาก
สมาชิกรัฐสภาไม่มีอาชีพหาเลี้ยงก็จะมีเงินกองทุนสนับสนุนให้แก่สมาชิกที่พ้นจากตําแหน่ง โดยจะได้รับจนกว่า
จะหางานใหม่ได้ 
 

  ในปัจจุบันการจัดการดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการบํานาญเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส่วนรัฐสภาภายหลังปี ๒๕๕๗ จะมีมาตรการสนับสนุนการดําเนินชีวิตของสมาชิกรัฐสภาภายหลังพ้นจาก
ตําแหน่ง อันได้แก่ การสนับสนุนทางการศึกษา วางแผนอาชีพ แนะนําแรงงาน ตลาดและการประกอบอาชีพ 
 

  ๑๓) การนําเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการดําเนินการพัฒนา
วาระการประชุม” (Role of Parliament in pursuing a developmental agenda) โดยนายเจนเจซิ 
มะกิดลานา (Mr. Gengezi MGIDLANA) เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
 

 การนําเสนอถึงการคิดวางแผนในระยะยาว (Long Term Thinking) อันได้แก่การ-
กําหนดการประเมินแผนในระยะต่าง ๆ ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี ส่วนการพัฒนาก็ต้องสอดคล้องกับแผนในระดับ-
รัฐสภา ในแผนพัฒนาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี สอดคล้องกับแผนแม่บทประเทศในกลุ่ม
แอฟริกา และแผนการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหรรษวรรษ ภายหลังปี ๒๕๕๘ เป็นต้น 
 

  ใช้วิธีการคํานึงถึงผลลัพธ์ที่กําหนดโดยกรอบการวางแผนของรัฐสภาอันได้แก่ การ-
จัดลําดับของแผนการพัฒนาชาติ ซึ่งถือว่านโยบายเป็นปัจจัยหนึ่ง จากน้ันปัจจัยนําเข้าและผลผลิตก็มาจาก 
การนําไปปฏิบัติของรัฐสภา ส่วนผลลัพธ์ คือ ผลลัพธ์ที่มีต่อสังคม และการติดตามควบคุมประเมิน ในทุกระยะ 
๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี 
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  ทิศทางของประเทศ ได้แก่ การปลูกฝังประชาธิปไตย การปรับปรุงคุณภาพชีวิต การจ้างงาน 
การพัฒนาชนบท การปฏิรูปที่ดิน ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษา สุขภาพ การต่อสู้กับอาชญากรรม และ
การคอรัปช่ัน การสร้างความเป็นปึกแผ่นและประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้  
 

  การจัดลําดับความสําคัญของนโยบาย เช่น การสร้างความโปร่งใส การนําสาธารณชนเข้า
มาเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
 

  องค์ประกอบสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงการให้การสนับสนุนสมาชิก-
รัฐสภา (เช่น การฝึกอบรม การให้คําแนะนํา การอํานวยความสะดวก เป็นต้น) การบริการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงแก่สมาชิกรัฐสภา รวมทั้งความสามารถในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล
และการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  วัฎจักรของการทํางานของรัฐสภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีการวางแผนแบบบูรณาการ  
   - กระบวนการจัดลําดับนโยบายการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งฝ่าย-
บริหาร ประธานวิปต่าง ๆ สมาชิกทั้งสองสภา ฝ่ายเลขาธิการรัฐสภาและทีมงานที่บริหารจัดการ 
    - กระบวนการนําไปปฏิบัติ – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
    - ขั้นตอนของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ในการจัดลําดับความสําคัญและทําการบูรณาการ 
 

   ผลลัพธ์ ต้องคํานึงถึงเป้าหมายการพัฒนาในระดับชาติ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และการสร้างความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย 
 

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee) แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

 ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมที่ว่างอยู่ ๑ ตําแหน่ง  
ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังได้แก่ นายกาลี มาซซา ฮารู (Mr. Gali Massa HAROU) เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐชาด 
ซึ่งจะมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี 
 

 
 

การจัดลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังของนโยบาย 

การวางแผนยุทธศาสตร์ 

กรอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

การประเมินรายปี 

การตรวจสอบและ
ประเมิน 

(รายเดือน รายไตรมาส และรายงานประจําปี) 
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การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจําฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๕๙ 
 

 การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments – 
ASGP) ประจําฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๕๙ ครั้งถัดไป ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๓  
มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทําโดย 
นายวรเทพ  เชื้อเจ็ดองค์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
สํานักภาษาต่างประเทศ 
 

นายรุสดี  ขันทนิตย์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
สํานักภาษาต่างประเทศ 
 

ตรวจโดย 
นางสาวกฤษณี  มาศรีจันทร ์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
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ประมวลภาพการประชมุสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจําฤดใูบไม้ร่วง ปี ๒๕๕๘ 
 ณ นครเจนวีา สมาพันธรัฐสวสิ 

 

 
 

คณะผู้แทนไทยนําโดยนางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

 
 

 
 

คณะผู้แทนไทยร่วมหารือกับนางดอริส คาไท คาเทเบ มวิงกา (Doris K. Mwinga) ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
และเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย 
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นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหัวหนา้คณะผู้แทนไทย  
มอบของที่ระลึกแก่นางดอริส คาไท คาเทเบ มวิงกา (Doris K. Mwinga) ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 

 
 

 
 

คณะผู้แทนไทยร่วมกันถ่ายภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นครเจนีวา  
ซึ่งเป็นสถานทีจ่ัดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
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คณะผู้แทนไทยร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยนายธานี  ทองภักดี  
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นเจ้าภาพ 

 
 
 

 
 

นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหัวหนา้คณะผู้แทนไทย  
มอบของที่ระลึกแก่นายธานี  ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย  

ประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
 

 


